



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
 รับที่ ๗๐๐ วันที่ 27 ก.ค. 2564 เวลา

0023.1 บริหารทั่วไป 0023.4 กลุ่มกฎหมาย
 0023.2 บริหารงานบุคคลท้องถิ่น 0023.5 การเงินบัญชี
 002 สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๐๐๐๗/ว ๓๒

ถนนเทพา ศก ๓๓๐๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประเด็นความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษณ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล

อ้างถึง หนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๐๗/ว ๗๓๑๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรประเด็นปัญหาที่พบบ่อยๆ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยเลขาธิการคณะทำงานคลินิกให้คำปรึกษาฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ประเด็นความรู้และปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐในจังหวัดศรีสะเกษทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เผยแพร่เป็นรายเดือน ทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ : www.cgd.go.th/ssk หัวข้อ คลินิกจัดซื้อจัดจ้าง/ สรุปรประเด็นปัญหาที่พบบ่อยประจำเดือน และทาง Facebook สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ : <https://www.facebook.com/sskcgd> นั้น

ในการนี้ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งสรุปรประเด็นปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของรัฐในจังหวัดศรีสะเกษทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริกัญญา ศรีศิลป์)

คลังจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง

โทร. ๐๘-๘๕๘๖-๐๘๓๑

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๑๘๕

e-mail : ssk@cgd.go.th



สรุปประเด็นปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	ประเด็นปัญหา	คำถาม	แนวทางแก้ไข
๑	วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	กรณีงานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง กรณีมีรายการวัสดุที่ต้องใช้ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ แต่หน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิต หรือนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ กรณีนี้หน่วยงานของรัฐต้องเสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น พิจารณาก่อนจะกำหนดขอบเขตของงานหรือไม่	สำหรับงานจ้างที่มีใช้งานจ้างก่อสร้าง กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานนั้น กรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบ ตั้งแต่ก่อนกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้าง ว่าในงานจ้างนั้นมีวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ แต่หน่วยงานของรัฐ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิต หรือนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ ทำให้การใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ กรณีนี้จะต้องขออนุมัติ จากผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อพิจารณาก่อน อ้างอิง : กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณปัญหาชี้กลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๕๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๒	วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	การตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน SMEs ต้องตรวจสอบอย่างไร	หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่ www.thaismegp.com
๓	การยื่นราคา	การประกาศเชิญชวน ต้องกำหนดระยะเวลาการยื่นราคาของผู้เข้าเสนอราคากี่วัน	การประกาศเชิญชวน ควรกำหนดระยะเวลาการยื่นราคาของผู้เข้าเสนอราคาให้ครอบคลุมระยะเวลาอุทธรณ์ เนื่องจากหากเกิดกรณีการอุทธรณ์ จะทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ ส่งผลให้การยื่นราคาหมดอายุ ซึ่งผู้มีสิทธิอุทธรณ์มีระยะเวลา ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานภายในเจ็ดวันทำการ โดยให้หน่วยงาน พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทำการ กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นไปยังคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ ภายในสามวันทำการ และคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสัปดาห์ หากไม่อาจพิจารณาได้ทัน ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยาย ระยะเวลาออกไปได้ ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน (ควรกำหนดไม่น้อยกว่า ๗๐ วัน)